

HIMSS AsiaPac 16

Bangkok, Thailand • August 2016

22 - 25 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

Brought to you by:

HIMSS Asia Pacific

โดยความร่วมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุข



HIMSS ASIAPAC INNOVATIONS CHALLENGE 2016

มาร่วมแข่งขันเพื่อชัยชนะด้วยนวัตกรรมของคุณ ในเดือนสิงหาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ!

แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับความท้าทายด้านนวัตกรรม HIMSS เอเชียแปซิฟิก 2016:

เริ่มเปิดตัวครั้งแรกในงาน HIMSS AsiaPac 15, ความท้าทายด้านนวัตกรรม HIMSS เอเชียแปซิฟิก 2016 จะตระหนักถึงและให้รางวัลกับนวัตกรรมที่ดีที่สุด

ที่สามารถนำมาช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุงประสิทธิภาพและปฏิวัติวิธีการในการดูแลสุขภาพ

เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่ม – ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ผลิตในเชิงพาณิชย์ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ (หรือบุคคลที่มีวิธีการแก้ปัญหาด้านการดูแลสุขภาพเพื่อปฏิวัติระบบการดูแลสุขภาพ)

เข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราในประเภทใดประเภทหนึ่งจากสามประเภทนี้ ได้แก่: การดูแลผู้ป่วยเฉียบพลัน (Acute Care), การดูแลชุมชน (Community Care) และ mHealth

สิ่งที่คุณจะได้รับ ?

- แสดงนวัตกรรม : โอกาสในการจัดแสดงนวัตกรรมในบูธกำหนด (ขนาด 4 ตารางเมตร) ให้กับคณะผู้เข้าร่วมนิทรรศการ
- นำเสนอนวัตกรรม : แข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะด้วยการนำเสนอนวัตกรรมโดยอภิปรายต่อคณะผู้ตัดสิน
- ผ่านเข้าร่วมการประชุม 2 ท่าน : สามารถผ่านเข้างานประชุม HIMSS เอเชียแปซิฟิก 16 (ไม่รวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ, การประชุมรับเชิญต่างๆ)
- ผ่านเข้าร่วมงานเลี้ยงดินเนอร์และร่วมในงานแจกรางวัล HIMSS เอเชียแปซิฟิก 16 จำนวน 2 ท่าน : เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองในงานเลี้ยงเย็นและรู้จักเครือข่าย HIMSS AsiaPac16 ในบทบาทเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล (รวมถึงผู้ชนะความท้าทายนี้) รวมทั้งได้รับการยกย่องและประกาศผลในงาน
- รางวัลและประกาศนียบัตร : มอบรางวัลให้กับผู้ชนะ (จะคัดเลือกผู้ชนะ 1 คนในแต่ละประเภท)
- การประชาสัมพันธ์และการแสดงผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงการทำงานร่วมกันที่งานแสดงนิทรรศการ

การประชาสัมพันธ์และแสดงผลการดำเนินงานต่อลูกค้าที่มีศักยภาพและนักลงทุน หลังจากเสร็จสิ้นงานแสดงนิทรรศการ ผู้ชนะจะได้รับการประกาศโดย HIMSS เอเชียแปซิฟิก

โปรดทราบ : ไม่มีค่าธรรมเนียมในการส่งนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือก หากนวัตกรรมของคุณผ่านเข้ารอบสุดท้าย, จะมีค่าธรรมเนียม 4,500 เหรียญสหรัฐ

ความท้าทาย / ประเภทรางวัล :

รางวัลการดูแลแบบเฉียบพลัน (Acute Care Award) : โรงพยาบาลคือหน่วยที่มีความเข้มข้นมากที่สุดและมีราคาแพงที่สุดในการส่งมอบการดูแลสุขภาพ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เรียบง่ายในการจัดการดูแลผู้ป่วยเฉียบพลันอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลง

ป้องกันไม่ให้พลาดโอกาสด้านการดูแลสุขภาพและการปรับปรุงคุณภาพการรักษาก่อน นวัตกรรมอาจจะแหวกแนวหรือไม่ก็ได้

แต่เรากำลังมองหาวิธีที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงองค์กร

รางวัล mHealth (mHealth Award): mHealth

ถูกกำหนดให้เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เรากำลังมองหาเทคโนโลยี

mHealth และนวัตกรรมที่มีศักยภาพมากที่สุดในการรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพที่สำคัญและ / หรือปัญหาในชีวิตประจำวัน

นวัตกรรมในหมวดหมู่นี้อาจขยายฐานตั้งแต่โทรศัพท์มือถือไปจนถึง telehealth รวมทั้งมือถือที่ใช้ในการออกกำลังกายและขยายขอบเขตไกลออกไป

แต่ควรแสดงคำมั่นสัญญาที่แท้จริงในการผลักดันผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น